



ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า
ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

ด้วยเทศบาลตำบลบางเสร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมา
เอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลางในการจัดจ้าง ๒,๕๙๔,๙๐๐.-บาท (-สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-) เป็นราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน
ทางเท้า ที่สาธารณะเทศบาลตำบลบางเสร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้
ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลฯ และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างในวงเงิน (สัญญาเดียว)
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการหรือ
หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาจะต้องรับและจ่ายเงินผ่านธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินละครึ่งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

กำหนดดูสถานที่และรับฟังรายละเอียดโครงการในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางเสร่ ๙๙ หมู่ ๒ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้ไม่มาดู
สถานที่เทศบาลฯ ถือว่ายอมรับเงื่อนไขของเทศบาลตำบลบางเสร่ทุกประการ โดยผู้เสนอราคาจะนำมาเป็นข้อโต้แย้ง
ใด ๆ ในภายหลังมิได้

-/กำหนดยื่น...

กำหนดยื่นเอกสารประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้นสองสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔,๕๐๐.-บาท (-สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบางเสร่ ระหว่างวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๔๓-๖๑๓๙ ต่อ ๑๑๘-๑๒๐ ในวันและเวลาราชการ หรือได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางเสร่ www.bangsaray.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายสมจิตร นิมสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่